

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển cao hơn của tỉnh, góp phần thực hiện được mục tiêu đưa Quảng Ngãi phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây cũng là năm mà tỉnh Quảng Ngãi xác định là năm “Cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư”.

Để thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức và của tất cả các cấp, các ngành.

2. Mỗi sở, ban ngành và từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc; kịp thời giải quyết công việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và đầu tư sản xuất kinh doanh. Không hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Xem công việc của nhà đầu tư là công việc của chính mình, hiệu quả của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh và sự phát triển của doanh nghiệp cũng là sự phát triển của tỉnh. Mọi trường hợp quan liêu, vi phạm, gây phiền hà cho doanh nghiệp phải được xử lý nghiêm minh, công khai theo quy định pháp luật.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi thế, tiềm năng, các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh, nhằm thu hút được nhiều nhà đầu tư và tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

4. Về một số nhiệm vụ cụ thể

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư theo hướng tập trung (nội dung theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016).

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng và đề xuất việc ban hành quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư theo cơ chế “một cửa” để cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Ngoại vụ và các sở, ban ngành, địa phương liên quan:

+ Xây dựng đề án chiến lược thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó định hướng thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực quản trị trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng đô thị, nông nghiệp công nghệ cao; thị trường mục tiêu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Châu Âu, Hoa Kỳ, v.v... đồng thời thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trong nước; tiếp tục tăng quy mô đầu tư của các đối tác đã đầu tư vào tỉnh.

Trước mắt, trong năm 2016, chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng danh mục các dự án kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đến năm 2020, trong đó tập trung các lĩnh vực nêu trên.

+ Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng thiết thực, hiệu quả; tổ chức các đợt xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến các nhà đầu tư cụ thể để kêu gọi đầu tư; chủ động, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức xúc tiến đầu tư; chú trọng xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư phù hợp với từng đối tượng.

+ Kiện toàn, củng cố bộ phận xúc tiến đầu tư và đổi mới, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư.

+ Tăng cường liên kết với các đơn vị hoạt động trong công tác xúc tiến đầu tư như: các bộ, ngành trung ương; các đơn vị tư vấn đầu tư, kinh doanh trong và ngoài nước; các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài; các tổ chức xúc tiến đầu tư - thương mại của nước ngoài tại Việt Nam; các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài.

+ Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ: tư vấn, hỗ trợ về thông tin, thủ tục pháp lý và trực tiếp hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư mới và các nhà đầu tư hiện hữu. Tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư triển khai đầu tư và hoạt động có hiệu quả.

b) Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá thuê đất theo hướng khuyến khích thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và quy định của pháp luật, nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, giải quyết kịp thời, theo quy định đối với các vấn đề liên quan đến đất đai, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án.

- Tập trung triển khai các nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, trong đó lập danh mục các dự án có sử dụng đất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua làm cơ sở giao đất cho nhà đầu tư.

d) Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh; cung cấp các dịch vụ công qua mạng điện tử cấp độ 4 như đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan. Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh phải ngày càng đơn giản hoá, rõ ràng, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với nhà đầu tư. Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đẩy mạnh các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nhằm góp phần nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Quảng Ngãi.

đ) Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án:

- Về hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc:

+ Các sở, ban ngành, địa phương liên quan thường xuyên quan tâm, gặp gỡ các nhà đầu tư đang triển khai đầu tư dự án để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng, từ đó có giải pháp giải quyết phù hợp đối với từng dự án; tích cực xử lý các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của nhà đầu tư.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Tổ công tác PCI của tỉnh nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để giải quyết các khó khăn của nhà đầu tư.

+ Khuyến khích phát triển và kết nối với các đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư (dịch vụ nhà ở, thủ tục hành chính, nguồn lao động, giáo dục, y tế...)

- Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

+ Các sở, ban ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư. Cần thiết đề xuất việc thành lập Tổ hỗ trợ các dự án trên địa bàn các huyện nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn của nhà đầu tư, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

+ Tăng cường công tác giải quyết khiếu kiện của người dân liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

e) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư:

- Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm, chủ động trong công tác hậu kiểm. Thực hiện công tác hậu kiểm định kỳ hoặc đột xuất, đặc biệt lưu ý đối với các vấn đề rà soát tiến độ thực hiện dự án, chuyển giá, ô nhiễm môi trường, gian lận đầu tư, xử lý dứt điểm dự án không triển khai thực hiện hoặc hết hạn để tạo cơ hội cho nhà đầu tư mới; tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai hoặc chậm triển khai.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích; xem xét thu hồi đất đối với các dự án không có khả năng triển khai hoặc vi phạm pháp luật đất đai. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp.

5. Tổ chức thực hiện

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm và tăng cường tính chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao; thường xuyên theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

b) Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên và định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác phối hợp, thực hiện công tác tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia của các tổ chức, hội viên, đoàn viên đến công tác thu hút đầu tư và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với việc thực hiện các dự án./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Căng